



ที่ มท 0805/ 2125

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6 / ว 1067 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537

เรื่อง มอบอำนาจการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบโดยตรง แล้วส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยในทันทีด้วย และได้ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัด ในการตรวจติดตามความคืบหน้าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการติดตามผลดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 102 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามคำชักท้วงโดยเร็ว อย่างช้า ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งข้อทักท้วงนั้น และจังหวัดจะต้องติดตามและสรุปผลดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ พร้อมส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยในทันทีด้วย แต่ปรากฏว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย) ได้รับรายงานติดตามผลดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัด น้อยมาก ทำให้ไม่ทราบผลดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบและเสนอแนะไว้ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถลดข้อบกพร่องด้านการเงิน การคลัง และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอส่งสำเนานี้เพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานตรวจสอบ

โทร. 0 - 2241 - 9027



5 เมษายน 2537

เรื่อง มอบอำนาจการติดตาม และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1833 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2532

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0312/ว 2544 ลงวันที่ 27 กันยายน 2538

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 192/2537 ลงวันที่ 5 เมษายน 2537

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงหรือรายงานผลการดำเนินการในกรณีแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีให้เทศบาล สุขาภิบาล เมืองชุกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหนังสือที่อ้างถึง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก ในปัจจุบันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเข้าตรวจสอบบัญชี เทศบาล สุขาภิบาล เมืองชุกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว และเมื่อตรวจพบข้อบกพร่องจะแจ้งหน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ พร้อมทั้งแจ้งจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจนั้น ๆ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ

ฉะนั้น เพื่อให้การติดตามและการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด เป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าว ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบโดยตรง แล้วส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยทราบทันที ทั้งนี้ให้ดำเนินการโดยเริ่มจากหนังสือที่จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ซึ่งลงวันที่ตั้งแต่ 3 มกราคม 2537 เป็นต้นไป รายละเอียดติดตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง เพื่อให้การรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้การตรวจและติดตามผลของจังหวัดเป็นไปโดยสะดวกและรัดกุม

จึงขอชักชวนแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในกรณีนี้หรือรายงานผลการ
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางปฏิบัติสำหรับ
จังหวัดในการตรวจติดตามความคืบหน้าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

1.1 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับตรวจบัญชีหรือรายงาน
ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบโดยตรง ภายในระยะเวลา
ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคกำหนด และให้ส่งสำเนาบัญชีหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องข้างต้น ให้จังหวัด 1 ชุด

1.2 การขึ้นแจ้งหรือรายงานผลตามข้อ 1.1 ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานเรื่องลำดับเป็นข้อ ๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจนตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เช่น

- กรณีมีลูกหนี้เงินยืมคงค้าง ราชละเอีจต์ของการขึ้นแจ้งต้องระบุว่า ได้ส่งให้
หรือเบิกหักล้างเงินยืมครบถ้วนแล้วหรือไม่ จำนวนเท่าไร ส่วนที่ค้างจะตั้งงบประมาณสงฆ์ใช้ในปีก
จำนวนเท่าไร หรือจะดำเนินการประการใด

- กรณีมีลูกหนี้ภาษีหรือค่าธรรมเนียมค้าง ๆ คงค้าง ต้องรายงานให้ตรง
ถามยอดที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตัดยอดไว้ในรายงานการตรวจสอบ ว่าจัดเก็บได้เต็มเท่าไร คงค้าง
เท่าไร มิใช่รายงานเพียงว่าอยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บ และหากจัดเก็บได้เป็นจำนวนที่น้อยมาก หรือ
จัดเก็บไม่ได้ จะต้องชี้แจงเหตุผลและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วและจะดำเนินการต่อไป

- กรณีมีเงินประกันสัญญาครบถ้วนแต่เจ้าหนี้คงค้าง ให้รายงานผลลับหน้าว่า
ได้จ่ายคืนผู้วางประกันแล้วจำนวนเท่าไร คงค้างเท่าไร และในกรณีที่ไม่มีผู้มาขอรับคืนได้ดำเนินการ
อย่างไร หรือได้โอนเข้าบัญชีเงินผลประโยชน์จำนวนเท่าไร

- กรณีการควบคุมและบริหารทรัพย์สินไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น ไม่จัดทำ
บัญชีคุมหนี้สุ่ม ไม่ให้เลขหมายประจำหนี้สุ่ม ไม่จัดทำรายงานหนี้สุ่มลงเหนือประจำปี ไม่ซ่อมแซม หรือจำหน่าย
ทรัพย์สินที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ฯลฯ จะต้องรายงานผลลับหน้าของการดำเนินการ มิใช่รายงานเพียงแต่ว่า
ได้สั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว

1.3 กรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้เลขรายงาน
ให้มีการแก้ไขในงวดการเงินก่อนแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการ ให้หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ละเลยไม่ควบคุม
ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามควรแก่กรณี แล้วรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบด้วย

2. แนวทางปฏิบัติสำหรับจังหวัด

2.1 ในกรณีที่ครบกำหนดเวลาที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่อง แต่จังหวัดยังไม่ได้รับสำเนาคำสั่งแจ้งหรือรายงานผลการดำเนินการตามข้อ 1.1 ให้จังหวัดทวงถามไปยังหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทันที

2.2 หากการขึ้นแจ้งหรือการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนตามข้อเสนอนแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้จังหวัดแจ้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ที่แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายงานผลฉบับหน้าของการดำเนินการให้ครบถ้วนและชัดเจน

2.3 เมื่อการขึ้นแจ้งหรือการรายงานครบถ้วนชัดเจนแล้ว ให้จังหวัดสรุปผลฉบับหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบพร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยทันที

2.4 ในกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานว่า หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่งวดการเงินก่อน ให้จังหวัดกำกับและติดตามให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหุ้บงคับบัญชีอย่างจริงจัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งจึงขอแนวทางปฏิบัติในการขึ้นแจ้งหรือรายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามข้อ 1 ให้เทศบาล สุขาภิบาล เมืองนิคม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ หุตะเจริญ)
ปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โทร (02) 2225854, 2227832
โทรสาร (02) 2211382



คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ 192/2537

เรื่อง มอบอำนาจการติดตาม และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อให้การติดตาม และการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจฉบับสุดท้ายของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปโดยรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 38(5) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและ
แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ
ในสังกัดหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ และ
เมื่อแจ้งแล้วให้ส่งสำเนาให้กระทรวงมหาดไทยทราบในทันทีด้วย

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยเริ่มจากหนังสือที่จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ซึ่งลงวันที่ตั้งแต่ 3 มกราคม 2537 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน 2537

(นายชัชวาลย์ ศุภะธรรม)

อธิบดีกระทรวง ปฎิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย